

## 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ (ฉบับทบทวน ปี 2560) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำชำ	ความสอดคล้อง				
	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัดแพร่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดแพร่
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 7</b> ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ พัฒนาการค้า การลงทุน และ โลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาค กลุ่มน้ำโขงและเตรียมความ พร้อมรับความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและศูนย์กลาง ระบบโลจิสติกส์	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> 1.2 ยุทธศาสตร์จำเป็นเร่ง ด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง <b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน <b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน <b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> การสร้างโอกาสความเสมอ ภาคและเท่าเทียมกันทาง	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุน มนุษย์	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> พัฒนาและสนับสนุนการยก ระดับการพัฒนาสังคม การ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อ เป็นฐานการพัฒนาชุมชน อย่างยั่งยืน	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> ส่งเสริมการศึกษา พัฒนา อาชีพและยกระดับคุณภาพ ชีวิตในสังคม <b>ยุทธศาสตร์ที่ 6</b> ความมั่นคงและความสงบ เรียบร้อย	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> 1.3 ยุทธศาสตร์การ ป้องกันและแก้ไขปัญหายุ พิบัติ 1.4 ยุทธศาสตร์การ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด <b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> 2.3 ยุทธศาสตร์การ อนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

	สังคม				จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.4 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการกีฬา 2.7 ยุทธศาสตร์พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนชุมชน
--	-------	--	--	--	---

หน้า 71

สรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ (ฉบับทบทวน ปี 2560) ยุทธศาสตร์การพัฒนารองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ	ความสอดคล้อง				
	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดแพร่
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> การพัฒนาเศรษฐกิจ	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน <b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน <b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> 1.1 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 1.5 ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> การบริหารจัดการทรัพยากร	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5</b> ด้านการสร้างการเติบโตบน	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> ตำราฐานทรัพยากรธรรมชาติ	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5</b> การอนุรักษ์	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> 2.1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ที่อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว	ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขปัญหาพิบัติภัยอย่างยั่งยืน	พัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5</b> การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6</b> ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6</b> ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ			<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> 2.5 ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และ เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัยเพื่อการบริหารประชาชน